



## วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี C

(วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2019)

ความเมตตาเป็นคุณธรรมสำคัญในทุกศาสนา พระศาสดาทุกองค์ล้วนสอนศิษย์ของตนให้เป็นผู้มีเมตตา สำหรับพี่น้องชาวพุทธความเมตตาเป็นความหวังดี ความเป็นมิตร และความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข แม้ว่าบุคคลนั้นไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็ตาม ส่วนพี่น้องชาวมุสลิมถือว่าความเมตตาเป็นยอดแห่งคุณธรรม เป็นความรัก ความอดทน ความปรารถนาดีที่ไม่เจือด้วยราคะที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง เป็นภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรี และที่สำคัญความเมตตาเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของอัลเลาะห์หรือพระเจ้าที่แผ่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่ง

สำหรับคริสตชนความเมตตาเป็นพระธรรมชาติดอย่างหนึ่งของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนมีด้วย ในสมณโองการ “พระพักตร์แห่งพระเมตตา” (Misericordiae Vultus) พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงบอกถึงความเมตตาของพระเจ้า หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “พระเมตตา” เป็น “บ่อน้ำพุแห่งความชื่นชมยินดี ความสงบสันติสุข และความรอดพ้นของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้” (MV 2) พระองค์ยังทรงชี้ให้เห็นอีกว่า “พระเมตตาเป็นคำที่เผยให้เห็นถึงพระธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพ เป็นการกระทำที่มีความสำคัญสูงสุดซึ่งพระเจ้าเสด็จมาพบเรา เป็นกฎพื้นฐานซึ่งอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนที่มองด้วยความจริงใจไปยังดวงตาของพี่น้องชายหญิงซึ่งกำลังก้าวเดินไปตามเส้นทางแห่งชีวิต เป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และเป็นการเปิดประตูแห่งหัวใจของเราสู่ความหวังที่จะได้รับความรักตลอดไป แม้ว่าเราจะเป็นคนบาปก็ตาม” (MV 2)

บางคนอาจสงสัยว่าถ้าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความยุติธรรม พระองค์ประทานรางวัลแก่ผู้กระทำความดีและทรงลงโทษผู้กระทำความชั่ว การบอกว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาจะไม่ใช่คำพูดที่ขัดแย้งในตัวเองหรือ? ถ้าคนชั่วทำผิดและไม่ได้รับการลงโทษตามความผิดของเขา จะไม่เป็นการขัดต่อความยุติธรรมหรือ? ในเรื่องนี้พระคาร์ดินัลวอลเตอร์ คาสเปอ นักเทววิทยาผู้เรืองนามชาวเยอรมันบอกว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างพระยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้า พระเมตตาไม่ได้ยกเลิกหรือขัดขวางการทำงานของพระยุติธรรมของพระองค์ แต่อยู่เหนือพระยุติธรรม พระเมตตาเป็นความครบครันของพระยุติธรรม อันที่จริง พระเมตตาเป็นพระยุติธรรมที่สร้างสรรค์และบังเกิดผลของพระเจ้านั่นเอง ในฐานะมนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นคนบาป มีความอ่อนแอและความบกพร่องด้วยกันทั้งนั้น จะมากหรือน้อยต่างกันเท่านั้นเอง ถ้าพระเจ้าทรงใช้พระยุติธรรมอย่างเดียวกับเรา คงไม่มีใครได้รับความรอดพ้นอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้เราจึงโชคดีที่มีพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา และความเมตตาของพระองค์อยู่เหนือการลงโทษและการทำลายล้างใดๆ ทั้งสิ้น

ถ้าเรามองพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อคนบาป เราจะเห็นว่าพระเมตตาคือ ความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงและไร้เงื่อนไขของพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิมชาวอิสราเอลได้สัมผัสกับพระเมตตาของพระเจ้าอย่างมาก แม้พวกเขาได้ละเมิดพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับบรรพบุรุษของพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า พระองค์ยังทรงรักและให้อภัยพวกเขาเสมอเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาสำนึกผิดและกลับใจ ในบทอ่านแรกชาวอิสราเอลได้ทำผิดต่อพระองค์ด้วยการหล่อรูปลูกโค แล้วกราบนมัสการและถวายบูชาแก่รูปนั้น พระเจ้าทรงคิดที่จะทำลายพวกเขา แต่เมื่อโมเสสทูลอ้อนวอนขอพระเมตตาและการให้อภัยจากพระองค์เพื่อพวกเขา พระองค์ **“ทรงเปลี่ยนพระทัยไม่ทรงลงโทษประชากรของพระองค์”** (อพย 32:14) อันที่จริง บรรดาประกาศกต่างก็ชี้ให้เห็นว่าพระเมตตาของพระเจ้าเป็นพลังพิเศษแห่งความรัก ซึ่งยิ่งใหญ่และทรงอำนาจเหนือกว่าบาปและความไม่ซื่อสัตย์ของประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร ในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลยืนยันว่าโดยทางพระเมตตาของพระเจ้า ท่านซึ่งแต่ก่อน **“เคยพูดดูหมิ่นพระเจ้า เบียดเบียน และกระทำทารุณ”** (1 ทธ 1:12) ถูกทำให้เป็น **“แบบอย่างสำหรับผู้ที่เข้ามาเชื่อในพระเยซูเจ้าให้ได้รับชีวิตนิรันดร์”** (1 ทธ 1:16) ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเมตตาและการให้อภัยของพระเจ้าด้วยอุปมาสามเรื่อง กล่าวคือ แกะที่พลัดหลง (ลก 15:4-7) เงินเหรียญที่หายไป (ลก 15:8-10) และลูกจ้างผละงาน (ลก 15:11-32) จากอุปมาดังกล่าวเราทราบว่าพระเจ้าทรงชื่นชมยินดี เมื่อพระองค์ประทานอภัยแก่คนบาป พระเมตตาของพระองค์เป็นประดุจพลังที่สามารถเอาชนะทุกสิ่ง ทำให้หัวใจเปี่ยมด้วยความรัก และนำความบรรเทาใจมาให้ผู้หลงทางทั้งหลาย

พระเยซูเจ้าไม่ทรงเพียงเทศน์สอนเรื่องพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้น แต่ชีวิตและการกระทำของพระองค์ล้วนเผยแสดงให้เราเห็นพระธรรมชาติยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในสมณโองการ **“พระพักตร์แห่งพระเมตตา”** (Misericordiae Vultus) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ำว่า **“เครื่องหมายต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อคนบาป คนยากจน คนที่อยู่ชายขอบสังคม และคนที่ตกทุกข์ได้ยากล้วนหมายถึงพระเมตตาทั้งสิ้น ทุกสิ่งในตัวพระองค์พูดถึงแต่พระเมตตา ไม่มีอะไรสักอย่างในพระองค์ที่ขาดซึ่งความเมตตาสงสาร”** (MV 8) อาศัยพระวาจา กิจการ และพระบุคคลทั้งครบของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงให้เราเห็นพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าซึ่งเราสามารถสัมผัสได้

**พี่น้องที่รัก** ในวันนี้ให้คิดถึงพระเมตตายิ่งใหญ่และไร้ขอบเขตของพระเจ้าเป็นพิเศษ หลายคนคงเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเมตตาดังกล่าวแล้ว จำไว้เสมอว่าไม่มีบาปหรือความผิดใดที่หนักเกินและอยู่เหนือพระเมตตาของพระเจ้า เพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่เรารู้สึกเศร้าใจ หมดกำลังใจ หรือรำคาญในความอ่อนแอและความบกพร่องของตนเอง ให้เรานึกถึงคำปลอบโยนที่นักบุญเปาโลได้ให้ไว้กับชาวเอเฟซัสตอนหนึ่งว่า **“พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงแสดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า”** (อพ 2:4-5) และให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักและพระเมตตาที่พระองค์ประทานแก่เราแต่ละคน แก่ทุกคนที่เรารัก แก่ชุมชนวัดของเรา และแก่สังฆมณฑลของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไม่ขาดสาย และสำหรับสิ่งดีๆ ที่พระองค์จะประทานแก่เราในอนาคตที่จะมาถึงด้วย **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**